

ประกาศ
บริษัท ฟายนส์เปค จำกัด

เรื่อง นโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

บริษัทฟายนส์เปค จำกัด (“บริษัท ฯ”) มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญต่อกฎระเบียบที่กำหนดให้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฯ ได้กำหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ลดการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด พร้อมทั้งเตรียมแผนงานและมาตรการต่าง ๆ มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ให้สอดคล้องตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ดังนี้

1. สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการป้องกันและลดมลพิษสิ่งแวดล้อม
2. ควบคุมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณการใช้น้ำและไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น
3. ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ และ ลดการใช้ขยะพลาสติก
4. สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรภายในองค์กร

บริษัท ฯ จะสื่อสารนโยบายให้กับบุคลากรทุกระดับและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ และจะถือว่าเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย โดยบริษัท ฯ จะให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เพื่อให้พนักงานนำนโยบายไปปฏิบัติให้สำเร็จตามเป้าหมาย

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2567



นายธีรเดช พิชัยคารณ์
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ฟายน์สเปค จำกัด
นโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ประจำปี 2567

หัวข้อ	นโยบาย	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1	สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการป้องกันและลดมลพิษสิ่งแวดล้อม	กิจกรรม 5 ส. (สะอาด – สะดวก – สะอาด – สุขลักษณะ – สร้างนิสัย)	ทุกพื้นที่ของบริษัทมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน	สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในบริษัท ลดต้นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการทำงาน
2	ควบคุมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณการใช้น้ำ-ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น	การใช้ไฟอย่างรู้คุณค่า ปิดเมื่อไม่ใช้ เปิดใช้เท่าที่จำเป็น	ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และค่าไฟ	ประหยัดค่าใช้จ่าย ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟลดลง
		การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปิดเมื่อไม่ใช้ เปิดใช้เท่าที่จำเป็น	ลดปริมาณการใช้น้ำ และค่าน้ำ	ประหยัดค่าใช้จ่าย ปริมาณการใช้น้ำและค่าน้ำลดลง
		การใช้กระดาษหน้า 2 สำหรับเอกสารภายในองค์กร	ลดปริมาณการใช้กระดาษใหม่ และขยะประเภทกระดาษ	ประหยัดค่าใช้จ่าย ปริมาณการใช้กระดาษใหม่ และขยะประเภทกระดาษลดลง ค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษใหม่ลดลง
3	ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ และลดการใช้ขยะพลาสติก	Zero พลาสติก	ลดปริมาณขยะพลาสติกที่ออกจากสำนักงาน	ปริมาณขยะพลาสติกลดลงทั้งภายในสำนักงาน และที่ออกจากสำนักงาน
4	สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรภายในองค์กร	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรทราบ	พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม	พนักงานให้ความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2567



นายธีรเดช พิชัยภรณ์
 ประธานกรรมการบริษัท

